
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง 
สมัยสามัญ สมยัที ่  1  ครัง้ที ่1 ประจ าป ี2565 

วนัที ่11  เดอืนมกราคม   2565  
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง อ.ศิลาลาด จ.ศรสีะเกษ 

--------------------------- 
ผู้มาประชุม   จ านวน 10 คน     
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวิจิตร   วิรุณพันธ์ ประธานสภา อบต.โจดม่วง วิจิตร   วิรุณพันธ์ 
2 นายทองปุ่น  โถทอง รองประธานสภาฯ ทองปุ่น  โถทอง 
3 นายสมพงษ์  แสนโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สมพงษ์  แสนโคตร 
4 นายสวาท  แก่นสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สวาท  แก่นสาร 
5 นายสุดใจ  ลุนหล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 สุดใจ  ลุนหล้า 
6 นางดวงจันทร์ วิรุณพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ดวงจันทร์ วิรุณพันธ์ 
7 นายทองคูณ  พรรษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ทองคูณ  พรรษา 
8 นายทรงศิลป์  บุญยัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ทรงศิลป์  บุญยัง 
9 นางมณีวรรณ  บุตศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 มณีวรรณ  บุตศรี 

10 นายสมจิตร   มายา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 สมจิตร   มายา 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  11 คน 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจักรพันธ์  เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง ประยูร   นิยม 
2 นายสวัสดิ์      นากรณ ์ รองนายก อบต.โจดม่วง สวัสดิ์   นากรณ์ 
3 นายสงวน      ศรีสมุทร รองนายก อบต.โจดม่วง สงวน   ศรีสมุทร 
4 นายอุดม       จิตคติ เลขานุการนายก อบต.โจดม่วง อุดม    จิตคติ 
5 นางสุฐิชา   มัธุรัตน ์ ผอ.กองคลังรักษาราชการแทนปลัด อบต. สุฐิชา   มัธุรัตน ์
6 นางกัญญาณัฐ   กมล หัวหน้าส านักปลัด อบต. กัญญาณัฐ   กมล 
7 นายอนุทัศน์  ก้อนค า นายช่างโยธารักษาการผอ.กองช่าง อนุทัศน์  ก้อนค า 
8 นางสาวสุภาวดี   ปักอินทรี ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ สุภาวดี   ปักอินทรี 
9 จ่าเอกวิชิต  จันเจริญ .ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม วิชิต  จันเจริญ 

10 นางสาวกานต์ติมา  บุญเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กานต์ติมา  บุญเชิด 
11 น.ส.ศุภาวดี  ศุภศร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 คนงานทั่วไป ศุภาวดี  ศุภศร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
เริ่มประชมุ เวลา 09.00 น. 
นายสมพงษ์   แสนโคตร     กราบเรียนท่านประธานสภา อบต.โจดม่วง สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก 
เลขานุการสภาฯ       ท่านวันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.โจดม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 

ประจ าปี2565  บัดนี้ถึงเวลาประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.โจดม่วง 
ทุกท่านเข้าประจ าที่เพ่ือตรวจนับองค์ประชุม  การตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏ
ว่ามีสมาชิก-สภาฯ อยู่ในต าแหน่งจ านวน 10 คน มาประชุม จ านวน   10  คน 
พร้อมเลขานุการสภาฯ ลาประชุมไม่มี ขาดประชุมไม่มี ถือว่าครบองค์ประชุม
ด าเนินการ 
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   ประชุมได้ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 11  คน ก่อนเข้าระเบียบ-วาระการ
ประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาอบต.โจดม่วงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เพ่ือเป็นสิริมงคลและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอ
เรียนเชิญค่ะ ท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

นายวิจิตร  วิรุณพันธ์       กระผมขอเปิดประชุมสภา อบต.โจดม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
ประธานสภาฯ  1 ประจ าปี พ.ศ.2565 วันที่  11  มกราคม  2565  เวลา 09.00 น.   ณ 

ห้อง-ประชุมสภา อบต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เชิญเลขานุการสภาฯ 
แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สภา อบต.โจดม่วง ครับ 

นายสมพงษ์  แสนโคตร    อ่านระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ 

ระเบยีบวาระที ่๑   เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
     - ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ 
2.1 เรื่องรบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง  
ครัง้แรก ประจ าป ี2565 เมือ่วนัที ่ 4 มกราคม 2565 

นายวิจิตร  วิรุณพันธ์    เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
ประธานสภา ฯ 
นายทรงศิลป์  บุญยัง    กระผมนายทรงศิลป์  บุญยัง ประธานกรรมการตรวจรายงานการ 
ส.อบต.หมู่ 7  ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง   

ครั้ งแรก ประจ าปี  2565 เมื่อวันที่  4 มกราคม 2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 ข้อ 33 วรรคหนึ่งแล้ว ขอให้สมาชิกสภา
ฯ ได้ตรวจดูอีกครั้ง 

นายวิจิตร  วิรุณพันธ์    ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ไดต้รวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
ประธานสภา ฯ  ครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

ด้วยครับ 
มติที่ประชุม     มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลโจดม่วงครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 

ระเบยีบวาระที ่3    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   3.1 รายงานการตติามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ประจ าปงีบประมาณ  
   พ.ศ. 2564 
นายวิจิตร  วิรุณพันธ์    ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนแจ้งรายงานการติดตามและ 
ประธานสภาฯ   ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมสภา ฯ ทราบครับ 
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น.ส.กานต์ติมา บุญเชิด    เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงที่เคารพ ดิฉัน 
นักวิเคราะห์ฯ  นางสาวกานต์ติมา  บุญเชิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอรายงานการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ  ดังนี้ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนด าเนินการรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 

  3.2 รายงานงบการเงนิ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายวิจิตร  วิรุณพันธ์   ต่อไปเป็นการรายงานงบการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ 
นางสุฐิชา  มัธุรัตน ์  เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงที่เคารพ ดิฉันนาง 
ผอ.กองคลัง   สุฐิชา  มัธุรัตน์ ผู้อ านวยการกองคลัง ขอแจ้งรายงานงบการเงิน  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
   (ผู้อ านวยการกองคลังแจ้งรายละเอียดรายงานงบการเงิน ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภา) 
ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่4     เรื่อง นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลโจดม่วงแถลงนโยบายต่อสภา 
 ท้องถิน่ 
นายวิจิตร  วิรุณพันธ์    ต่อไปเป็นการแถลงนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล       
ประธานสภาฯ  โจดม่วง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การ บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโนบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ    เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงที่เคารพและ 
นายก อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย

จักรพันธ์  เลาะหะนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง ขอแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง ดังนี้ 
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                   ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง 
 

ค าแถลงนโยบาย 
นายจกัรพนัธ ์เลาะหะนะ 

             แถลงต่อสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง 
    สมัยสามัญ สมยัที ่1 ครัง้ที ่ 1 /๒๕๖๕ 

               เมือ่วนัที ่11 เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
                       ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง 

.                       ............................................................................  
เรยีน  ประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโจดมว่ง และสมาชกิ

สภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล   โจดมว่ง ที่เคารพ  

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง โดยคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด    ศรีสะเกษ ได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น  

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงครบ
ตามจ านวนแล้วตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ลงวันที่  27 ธันวาคม ๒๕๖๔ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ก่อนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แถลงนโนบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และในวันนี้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โจดม่วง ได้แถลงนโนบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น  

กระผมนายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
โจดม่วง ขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง ว่าจะ
บริหารงานภายใต้หลักการสร้าง - สาน – เสริม หมายถึง การสร้างงานใหม่ 
การสานต่องานเก่า และการเสริมสร้างการพัฒนาโดยอาศัยทุนและศักยภาพทั้ง
ในและนอกพ้ืนที่ ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและเร่งรัด แก้ไขพัฒนาปัญหา
พ้ืนฐานที่ส าคัญ ที่ยังเป็นอุปสรรคและส่งผลต่อการพัฒนาต าบลโจดม่วง โดยมี
เป้าหมายเพ่ือพัฒนาต าบลโจดม่วงไปสู่เป้าหมายต าบลที่น่าอยู่ โดยมี
สภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการบริหารจัดการแหล่งน้ า มีสนามกีฬา
อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ มีการจัดการส่งเสริมอนุรักษ์และรักษา ประเพณ ี
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 วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต าบลที่
มีระบบสังคมที่เข้มแข็ง มีกลไกในการสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือให้
ชุมชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และจัดการปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ โดยการบริหารต าบลโจดม่วง ในช่วง 4 ปี จะยึดหลักส าคัญ 3 
ประการ คือ  

ประการที ่1 ยึดมั่นและส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ประการที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นธรรม 
ส่งเสริมระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  

ประการที่ 3 บูรณาการท างาน และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีพัฒนาต่างๆ เป็นลักษณะ
ประชาคม เพ่ือพัฒนาต าบลโจดม่วงให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และท า
ให้ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ม่ันคง อยู่ดี มีความสุข  

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติต าบลโจดม่วงที่เคารพ 
ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง ให้สามารถบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายและหลักการที่กล่าวไว้ข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหาร ได้
ก าหนดนโยบายในการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
ดังนี้  
1. นโยบายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณปูโภค  

1.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน  

1.2 พัฒนา ระบบระบายน้ าให้ได้มาตรฐานเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
อย่างถาวร พร้อมทั้งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่  

1.3 เร่งด าเนินงานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลักให้เป็นถนนคอนกรีต 
หรือถนนลาดยาง ที่ได้มาตรฐาน ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายรองเป็นถนน
คอนกรีตหรือถนนลาดยาง จะพัฒนาปรับปรุงให้ถนนมีทางเท้าและต้นไม้ตลอด
สองฝั่งถนน และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

1.4 ด าเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้
พร้อมใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ให้มีแสงสว่างเพียงพอ  

1.5 ก่อสร้างและปรับปรุงแนวเขตคันคูน้ า เพ่ือขยายพ้ืนที่กักเก็บ
น้ าประปาหนองกระเดาและพัฒนาระบบน้ าประปาในเขตต าบลโจดม่วง เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าใช้ ทั่วถึง สะอาด ใส ไหลแรง และเพียงพอครบทุกครัวเรือน  

1.6 พัฒนาระบบชลประทาน ส าหรับใช้เพ่ือการเกษตร และแก้ปัญหา
ภัยแล้ง อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.7 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพ้ืนที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   
โจดม่วงให้สวยงาม  
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1.8 เพ่ิมระบบความปลอดภัยในการจราจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน เช่น การติดตั้งกระจกโค้งส่องทางตามแยก มุมอับ และติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจรตามแยกอันตรายเพ่ือลดอุบัติเหตุ 

2. นโยบายดา้นเศรษฐกจิ  
โดยจะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยยึดหลัก

ความพอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้  
2.1 สร้างโอกาสและเพ่ิมช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดและศักยภาพของประชาชนในชุมชน  

3. นโยบายดา้นสาธารณสขุ  
จะให้การสนับสนุนการดาเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบลโจดม่วงในทุกๆ ด้านเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชน  
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพตลอดจน

ป้องกันและควบคุมโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโจดม่วง อันจะ
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในชุมชน  

3.3 ดูแลให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน รถกู้ชีพ EMS  

4. นโยบายดา้นสงัคมและการพฒันาคณุภาพชวีติ  
โดยจะเพ่ิมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือความปลอดภัย

ในชีวิต ตามหลัก 3 อยู่ คือ อยู่ดีกินดี อยู่ดีมีสุข และอยู่รอดปลอดภัย ซึ่งมี
แนวทางดังนี้  

4.1 จะร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโจดม่วงดูแล
สุขภาพอนามัยให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทุกครัวเรือนเข้าถึงปัจจัย 4  
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.)  
4.4 ปรับปรุงและเพ่ิมเติมกล้องวงจรปิดภายในต าบลโจดม่วง เพื่อ

สร้างความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

5. นโยบายดา้นการศึกษา  
จะสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนและการศึกษาตลอดจนวัสดุ 

อุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในชุมชน  
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5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสภาเยาวชนต าบลโจดม่วงให้
เกิดจุดเด่นในทุกด้าน 

6. นโยบายดา้นการศาสนา วฒันธรรม ประเพณ ี 
จะส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของแต่ละศาสนา อย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวทางดังนี้  
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูม-ิ

ปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน  
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมงานบุญประเพณีต่างๆ ของชุมชน  

7. นโยบายดา้นการบรหิาร  
จะบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ 

ได้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร ซึ่งมีแนวทางดังนี้  
7.1 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย พร้อมยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงใหม ่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ  
7.2 มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  
7.3 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพ่ือให้บริการประชาชน สามารถ

ตรวจสอบไดแ้ละมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพทันสมัย รวดเร็วและทัน
เหตุการณอ์ยู่เสมอ  

8. นโยบายดา้นการจดัการและอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จะด าเนินการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนโดยมี 

แนวทางดังนี้  
8.1 ปรับปรุงระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน  
8.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงาม  
8.3 บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง  

9. นโยบายดา้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว  
จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงให้เป็นต้นแบบด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยยึดถือรูปแบบวิถีชีวิตของคนในต าบลโจดม่วงเป็น
หลัก ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆ ในต าบล   

10. นโยบายดา้นสง่เสริมกฬีาและนันทนาการ  
จะส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชนได้มีการออกก าลังกาย 

และเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพที่ดี  
10.1 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ

ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น  
10.2 ปรับปรุงสนามกีฬาในชุมชน เพื่อใช้เป็นสถานที่ท ากิจกรรมออก

ก าลังกายและเล่นกีฬา  
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10.3 สนับสนุนและส่งเสริมทีมกีฬาของชุมชนเข้าการร่วมแข่งขันใน
ระดับอ าเภอและจังหวัด  

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งใน
ส่วนของหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงและพ่ี
น้องประชาชนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่าง
จริงจังและขอเรียนให้ทราบว่า กระผมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใสด้วยความถูกต้อง ด้วยความเป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนเป็นส าคัญ และจะ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงให้มีความเจริญก้าวหน้า  ภายใต้
เงื่อนไข อ านาจหน้าที่ และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับ
จากภาษีอากรของพ่ีน้องประชาชน โดยจะด าเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงและแผนการด าเนินการที่จะ
ด าเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกระผมมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับ
ความร่วมมือจากท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
และหัวหน้าส่วนราชการตลอดถึงพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงทุก
ท่าน ที่จะร่วมท างานให้บรรลุผลส าเร็จ ที่พึงประสงค์ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ทุกประการ เพราะเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโจด -
ม่วงอย่างยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลโจดม่วง 
ขอขอบคุณครับ  

 
              นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ  
                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 
                    11  มกราคม 2565 

ที่ประชุมสภาฯ    - รับทราบค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 ญัตติ เรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ 2565 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายวิจิตร  วิรุณพันธ์   ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วงชี้แจงเหตุผลและความ
ประธานสภาฯ   จ าเป็นครับ 
นายจักรพันธ์  เลาะหนะนะ  เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตาม 
นายก อบต.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ 27 การโอนเงินในงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
ทีท่ าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่องการขออนุมัติโอนเงิน 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่จ านวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้  
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยขอโอนลดจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565 จากรายการที่คาดว่าจะเหลือจ่าย ทั้ งนี้ เ พ่ือการให้การบริหาร
งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่ จ านวนเงนิทีโ่อน 
ส านักงานปลัด 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
-เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า
พร้อมกระบอกเพชร จ านวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
1) ความสามารถในการเจาะ 1-8 นิ้ว 
2) ความลึกในการเจาะ 520 มม. 
3) ก าลังมอเตอร์ 2,400 วัตต์ 
4) ความเร็วรอบ(ขณะไม่ท างาน) 600รอบ/นาที 
5) กระแสไฟ 220 V 50Hz 
มีระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด สวิทซ์กันน้ าได้ 
ปรับสปีดได้ (ก าหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

30,000 

กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
จัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า 5 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ก าลังไฟฟ้า 1,050 วัตต์ 
2) ความเร็วขณะหมุนเปล่า 11,000 รอบต่อนาที 
3) เส้นผ่าศูนย์กลางของใบเจียร์ 1125 มิลลิเมตร 
4) ขนาดใบติดเพชร 125 มิลลิเมตร 
5) คุณสมบัติฉนวน 2 ชั้น 
ก าหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 

3,700 
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โอนลด ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่ จ านวนเงนิทีโ่อน 
ส านักงานปลัด 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 
-เ งินค่ าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
จัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้อลูมิเนียมแบบชัก จ านวน 1 อัน  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ไม้สต๊าฟท าจากอลูมิเนียมอย่างดี 
2) สามารถชักออกยาว 5 เมตร และหดเก็บได้ 5 ท่อน 
3) มีขีดแบ่งช่องละ 1  ซม. และมีตัวเลขก ากับทุก 10 ซม. 
4) มีซองบรรจุเก็บไม้สต๊าฟ 
 (ก าหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

4,000 

กองช่าง 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน ก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
จัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้าเบนซิน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปั่นไฟฟ้าเบนซินจ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ก าลังไฟฟ้าใช้งานสูงสุด 5.5 กิโลวัตต์ 
2) ชนิดกระบอกสูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
(ZHV) 
3) ความจุกระบอกสูบ 389 ซีซ ี
4) ระบบจุระเบิดทรานซีสเตอร์ไซส์แมคเนท 
5) ระบบสตาร์ท สตาร์ทเตอร์แบบรีคอยล์/สตาร์ทเตอร์ไฟฟ้า 
6) ความจุถังน้ ามันเชื้อเพลิง 2.4 ลิตร 
7) เวลาการเดินเคร่ืองต่อเนื่องเฉลี่ย 8.1 ชั่วโมง 
8) ระดับเสียงเครื่องยนต์ 99 เดซิเบล 
9) ความถี่กระแสไฟฟ้าสลับ 50 Hz 
10) แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ 
11) ก าลังไฟใช้งานปกติ 5.0 กิโลวัตต์ 
12) เซอร์กิตเบรกเกอร์ (AC) O 
13) เซอร์กิตเบรกเกอร์ (AC) O 
14) ระบบเตือนน้ ามัน O 
 (ก าหนดราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

53,000 

รวมโอนลด 90,700(-) รวมโอนเพิม่ 90,700(+) 
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เหตุผล/ความจ าเป็น 
  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์เหล่านี้ในการซ่อมแซมถนนและ
ซ่อมแซมระบบประปาซึ่งช่วงนี้ค่อนข้างช ารุดบ่อย เรามีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงหรือซ่อมแซมได้ แต่ขาดเครื่องมือที่จ าเป็นในงานซ่อมและ
ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2565 จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่คาดว่าจะเหลือจ่ายไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนชาวต าบลโจดม่วง 

นายวิจิตร วิรุณพันธ์  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือซักถามหรือไม่อย่างไร 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายวิจิตร  วิรุณพันธ์  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ รวม

งบประมาณ 90,700 บาท โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ จ านวน 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง(ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
    6.1 การคดัเลอืกผูแ้ทนสมาชกิสภาฯ เพือ่รวมเปน็คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ 
    (จ านวน 3 ทา่น) 
นายวิจิตร วิรุณพันธ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ประธานสภาฯ   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ
    ข้อ 8 ก าหนดให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนสามคนร่วมเป็น 
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบฯ 

(นักวิเคราะห์อ่านระเบียบฯ ข้อ 10 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ)คณะกรรมการที่
ถูกคัดเลือกมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกจึง
ขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกกันเองจ านวนสามคนร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว
ครับ 

ที่ประชุม    มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ 3 คน ดังนี้ 
1. นายทรงศิลป์  บุญยัง 
2. นายทองปุ่น   โถทอง 
3. นายทองคูณ   พรรษา 

6.2 การคดัเลอืกผูแ้ทนสมาชกิสภาฯ เพือ่รวมเปน็คณะกรรมการตดิตามและ 
ประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ (จ านวน 3 ท่าน) 

นายวิจิตร วิรุณพันธ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ประธานสภาฯ   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ
    28 ก าหนดให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนสามคนร่วมเป็นคณะ-
    กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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(นักวิเคราะห์อ่านระเบียบฯ ข้อ 28 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ)คณะกรรมการที่
ถูกคัดเลือกมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก 
จึงขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกกันเองจ านวนสามคนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ดังกล่าวครับ 

ที่ประชุม    มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ 3 คน ดังนี้ 
1. นายวิจิตร  วิรุณพันธ์ 
2. นายสวาท  แก่นสาร 
3. นายสมพงษ์  แสนโคตร 

6.3 การคดัเลอืกผูแ้ทนสมาชกิสภาฯ เพือ่รวมเปน็คณะกรรมการกองทนุ 
หลักประกนัสุขภาพต าบลโจดมว่ง (จ านวน 2 ทา่น) 

นายวิจิตร วิรุณพันธ์   ขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกสมาชิกสองท่านร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ   กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลโจดม่วงครับ 
ที่ประชุม    มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ 2 คน ดังนี้ 

1. นางมณีวรรณ  บุตศรี 
2. นางดวงจันทร์  วิรุณพันธ์ 

 
นายวิจิตร   วิรุณพันธ์ ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกผมขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 
ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 
                         (ลงชื่อ)     สมพงษ ์  แสนโคตร     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                            (นายสมพงษ์  แสนโคตร) 

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง 

                      (ลงชื่อ)   ทรงศิลป์   บุญยัง    ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                               (นายทรงศิลป์    บุญยัง) 

                      (ลงชื่อ)  ทองคูณ   พรรษา   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                             (นายทองคูณ   พรรษา) 

                     (ลงชื่อ)   มณีวรรณ   บุตศรี กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                              (นางมณีวรรณ  บุตศรี) 

การรับรองรายงานการประชุม 

     ............................................................................................................................. .................................. 

              วิจิตร  วิรุณพันธ์ 
                                            ( นายวิจิตร  วิรุณพันธ์) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดม่วง  



                       
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


